

เหตุการณ์สำคัญ

- การประชุมผู้นำ G-7 ไม่มีข้อสรุปเรื่องมาตรการกีดกันทางการค้า หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ปฏิเสธการแถลงการณ์ร่วม พร้อมเดิมน้ำกีดกันทางการค้าทั่วโลก
- GDP ไตรมาส 1 ปี 2561 ของยุโรปและญี่ปุ่นประกาศครั้งที่ 2 มีทิศทางชะลอตัวลงทั้ง 2 ประเทศ โดยยูโรโซนขยายตัวชะลอตัวลงมาที่ 0.4% (qoq) แต่ญี่ปุ่นหดตัว -0.6% (qoq,saar) ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
- มูลค่าการส่งออกสินค้าของประเทศจีนในเดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัวสูงถึง 12.6% (yoy) ส่งออกได้ดีทุกตลาด
- ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคไทยเดือนพฤษภาคม 2561 ลดลงเล็กน้อยจากความกังวลราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะกระทบต่อค่าครองชีพ
- ติดตามการประชุมธนาคารกลางหลักสำคัญทั้ง 3 ธนาคาร ได้แก่ วันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 คาดว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 1.75-2.00% ต่อปี แต่ต้องติดตามถ้อยแถลงหลังการประชุม การประมาณการเศรษฐกิจ และ Dot Plot ดอกเบี้ยของ Fed ส่วนการประชุมธนาคารกลางยุโรปวันที่ 14 มิถุนายน 2561 คาดว่าจะคงนโยบายการเงินไม่เปลี่ยนแปลง แต่ติดตามการส่งสัญญาณลดขนาดงบดุลหรือไม่ และสุดท้าย 15 มิถุนายน 2561 การประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น คาดว่าจะคงนโยบายการเงินไม่เปลี่ยนแปลง

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ

- สหรัฐฯ ยกเลิกการแบนบริษัท ZTE หลังจากที่บริษัท ZTE ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเปลี่ยนการดำเนินงานให้เป็นไปภายใต้การกำกับดูแลของสหรัฐฯ เพื่อยกเลิกการแบนเป็นเวลา 10 ปี ก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ กังวลที่จีนจะรุกล้ำเข้ามาในตลาด Tech. ของสหรัฐฯ มากเกินไป ซึ่งสมาชิกวุฒิสภากำลังเตรียมเสนอกฎหมายกีดกันการค้ากับบริษัทโทรคมนาคมของจีนบางส่วน โดยจะไม่ให้หน่วยงานรัฐซื้อหรือเช่าอุปกรณ์และบริการจากบริษัท ZTE และบริษัท Huawei รวมถึงจะไม่ให้รัฐให้เงินสนับสนุน (grants or loans to subsidize)
- ทำเนียบขาวมีมาตรการกีดกันการค้าที่เตรียมจะออกอยู่ 2 มาตรการคือ
 - 1) การเก็บภาษีมูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กับจีน ซึ่งสหรัฐฯ มีกำหนดที่จะประกาศรายชื่อสินค้าที่จะถูกเก็บภาษีสินค้านำเข้าในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ และจะประกาศมาตรการจำกัดการลงทุน (Investment Restrictions) รวมถึงมาตรการควบคุมการส่งออกกับจีน (Export Controls) ในวันที่ 30 มิถุนายนนี้
 - 2) การเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์กับทุกประเทศ ซึ่งน่าจะจะมีมาตรการเบื้องต้นออกมาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้

ยุโรป

- GDP ไตรมาส 1 ปี 2561 รายงานครั้งสุดท้าย ขยายตัว 0.4% (qoq) ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อน และหากเทียบกับไตรมาส 1 ของปีก่อนหน้า GDP ขยายตัว 2.5% (yoy) การชะลอตัวลงเป็นผลจากภาคต่างประเทศเป็นสำคัญ ส่วนการลงทุนและการใช้จ่ายภาครัฐชะลอตัวลงเช่นกัน ในขณะที่การบริโภคในประเทศขยายตัวได้ดีต่อเนื่องและยังเป็นปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจ

ญี่ปุ่น

- GDP ไตรมาส 1 ปี 2561 รายงานครั้งที่ 2 หดตัว -0.6% (qoq,saar) โดยการหดตัวของ GDP เนื่องจากการลดลงของการลงทุน การบริโภค และสินค้าคงคลัง ส่วนหนึ่งจากผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น

จีน

- มูลค่าการส่งออกสินค้า สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัว 12.6% (yoy) ส่วนการนำเข้าเร่งตัวขึ้นเป็น 26.0% (yoy) ส่งผลให้จีนมีการค้าเกินดุล 2.49 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
- สินค้าส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มเอเชียขยายตัวได้ดีเช่นกัน
- เดือนพฤษภาคม 2561 จีนนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และยังมี การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ไทย

- ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนพฤษภาคม 2561 ลดลงเล็กน้อยเป็นระดับ 80.1 จุด จากความกังวลด้านราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจะกระทบต่อค่าครองชีพให้สูงขึ้น และราคาสินค้าเกษตรที่อยู่ในระดับต่ำยังคงกดดันกำลังซื้อในต่างจังหวัด แม้ว่า GDP ไตรมาส 1 ปีนี้จะประกาศออกมาดีก็ตาม
- ธนาคารโลกปรับคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 4.1% (yoy) จากคาดการณ์เดิมที่ 3.6% (yoy) เนื่องจากการส่งออกสินค้ามีแนวโน้มเติบโตดี และอุปสงค์ในประเทศมีสัญญาณฟื้นตัว

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	-0.13%	-1.81%	M-S50 HiDiv HiDivPlus	Neutral	<p>สัปดาห์ที่ผ่านมา SET Index ปิดสัปดาห์ที่ 1,722.04 จุด ลดลงเล็กน้อย 0.13% WoW จากแรงเทขายทำกำไรในช่วงก่อนปิดตลาด นักลงทุนเริ่มจับตาความเคลื่อนไหวประเด็นต่างๆ ในสัปดาห์หน้า เช่น การประชุม Fed นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆ ได้แก่</p> <p>1) ธนาคารโลกปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยโต 4.1% จากเดิมที่คาดว่าจะโต 3.6% และคาดว่าจะในอีก 2 ปีข้างหน้าจะโตปีละ 3.8% จากเดิม 3.5% และ 3.4% ตามลำดับ</p> <p>2) ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ขอให้วินิจฉัย คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าคำสั่งคสช.ที่ 53/2560 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ</p> <p>3) สำนักงานนโยบาย และยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อ เดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัวสูงขึ้น 1.49% ถือเป็น การขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 และเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงสุดในรอบ 16 เดือน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าในหมวดพลังงาน น้ำมัน เชื้อเพลิง 7.68% ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18</p> <p>ปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่ 1) 12 มิถุนายน – การประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐฯ-เกาหลีเหนือ; 2) 13 มิถุนายน - ประชุม Fed; 3) 14 มิถุนายน - ประชุม ECB; 4) 15 มิถุนายน – สหรัฐฯประกาศรายชื้อสินค้าที่จะเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า \$50bn ซึ่งอาจจะกระตุ้นให้เงินออกมาตราการตอบโต้ และนำไปสู่สงครามทางการค้าได้; 5) 15 มิถุนายน – AIS ตัดสินใจประมูลคลื่น 1800 MHz และจะมีการประกาศหุ้นเข้าออก SET50/100</p> <p>แนวโน้ม SET index สัปดาห์นี้ คาดดัชนีแกว่งตัว sideways รอเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่วันพรุ่งนี้ โดยมีแนวรับที่ระดับ 1717 และ 1710 จุด ในขณะที่การฟื้นตัวขึ้นมีแนวต้านที่ระดับ 1730 และ 1735 จุด</p>
ตราสารหนี้ไทย	Thai govt 10Y (08/06/2018 @ 2.78%)	-0.03% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.24% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	SMART, MMM-Plus	Neutral	<p>การซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองสัปดาห์นี้ มีแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลงตลอดทุกช่วงอายุ ขณะที่ค่าเงินบาทเริ่มปรับตัวแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง นักลงทุนจับตามองการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ของธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางยุโรป ในสัปดาห์หน้า</p> <p>สัปดาห์นี้ นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย จำนวน 35,437 ล้านบาท โดยมีสถานะซื้อสุทธิในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่า 1 ปี จำนวน 16,940 ล้านบาท และมีสถานะซื้อสุทธิในตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จำนวน 18,497 ล้านบาท</p> <p>แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดว่า Yield ตราสารหนี้ไทยจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ รอผลการประชุม Fed และ ECB</p>
	US Treasury 10Y (08/06/2018 @ 2.93 %)	+0.03% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.53% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารทุนต่างประเทศ	US (S&P500)	+1.62 %	+3.94%	I-Develop M-VI	Neutral	<p>สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นโลกมีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ตลาดรอการประชุม FOMC ระหว่าง 12-13 มิถุนายน ที่ตลาดคาดว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 25 bps สู่ระดับ 1.75%-2.00% รวมทั้งจับตาประชุม ECB วันที่ 14 มิถุนายน คาดว่ายังคงนโยบายการเงิน แต่อาจส่งสัญญาณลด QE รวมถึงการประชุม BOJ ในช่วงท้ายสัปดาห์</p> <p>ตัวเลขและดัชนีที่สำคัญทางเศรษฐกิจอื่นๆที่จะประกาศได้แก่ 1) ผลผลิตอุตสาหกรรมของ UK 2) เงินเฟ้อสหรัฐ 3) เงินเฟ้อ UK 4) ดัชนีผู้ผลิตสหรัฐ 5) ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน และเงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร</p> <p>ราคาทองคำมีแนวโน้มทรงตัวรอผลประชุม Fed อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังจับตาสถานการณ์ Geopolitical Risk รวมทั้งในสัปดาห์นี้จับตากรอบกันระหว่างผู้นำสหรัฐและเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์</p> <p>แนวโน้มราคาน้ำมันในระยะสั้นมีโอกาสผันผวนและนักลงทุนยังคงมีความระมัดระวัง ทั้งนี้ นักลงทุนติดตามการประชุม OPEC และ Non-OPEC วันที่ 22-23 มิถุนายนว่าจะเพิ่มกำลังการผลิต 1.0 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือไม่ นอกจากนี้ยังจับตาดำเนินการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง</p>
	Europe (STOXX50)	-0.18%	-1.61%			
	Japan (NIKKEI)	+2.35%	-0.30%			
	Emerging Market (MSCI EM)	+0.45%	-1.99%			
	Gold	+0.36%	-0.35%	I-GOLD	Neutral	
	Oil (WTI)	-0.10%	+10.01%	I-OIL	Slightly Underweight	
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade Corporate	-0.36%	-3.72%	I-SMART	Slightly Underweight	<p>สัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้นจาก 2.89% มาอยู่ที่ 2.93% จากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ออกมา 223,000 ตำแหน่ง ดีกว่าที่คาด และอัตราการว่างงานของสหรัฐลดลงสู่ระดับ 3.8% ทำให้คาดว่าอัตราเงินเฟ้อที่จะเพิ่มขึ้น การจ้างงานภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อาทิ ภาคการค้าปลีก ภาคบริการสุขภาพ และภาคการก่อสร้าง นอกจากนี้ ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยรายชั่วโมง เพิ่มขึ้น 0.3% MoM (2.7% YoY) อีกทั้งดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม (ISM) ของสหรัฐ เดือนพฤษภาคม ขยายตัวเร่งขึ้น สวนทางกับดัชนีของประเทศอื่นๆ และค่าเงินดอลลาร์ยังคงมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบแคบ จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อตลาดเกิดใหม่ในเชิงลบ สัปดาห์นี้ ตลาดจับตาการประชุมระหว่างผู้นำสหรัฐและเกาหลีเหนือ การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ การประชุมพันธมิตรรัฐบอลติก และมุขมนตรีอาจปรับลดอันดับความน่าเชื่อถืออิตาลีลง สำหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงและบางส่วนในตลาดยูโรและตลาดเกิดใหม่ และเน้นการวางสถานะ Duration ที่ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื่อรองรับการปรับขึ้นของ Yield</p> <p>ตราสารหนี้เอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ Investment Grade มีมูลค่าลดลงเล็กน้อย จากเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง High Yield มีมูลค่าปรับเพิ่มขึ้น จากปัจจัยหนุนจากเศรษฐกิจสหรัฐ ยังเติบโตและตลาดสินเชื่อบ้านสหรัฐ สำหรับ M-SMART INCOME ที่ลงทุนใน ตราสารหนี้ด้วยสิทธิ์และตราสารแปลงสภาพ รวมถึงพันธบัตรรัฐบาล โดยกองทุนลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ Investment Grade (สัดส่วนประมาณ 60%) และ Non-Investment grade หรือ High Yield สัดส่วน (สัดส่วนประมาณ 40%) อย่างไรก็ตามตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุน เป็นตราสารที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูง (coupon) ออกโดยบริษัทและกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง กระจายการลงทุนในตราสารที่ให้ดอกเบี้ยลอยตัว และกึ่งลอยตัว เพื่อชดเชยการปรับขึ้นของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ</p>
	JPMorgan Emerging Bond	-0.27%	-5.20%			
	iBoxx High Yield Index	+0.53%	+0.67%	M-SMART INCOME	Neutral	
	Bloomberg Barclays US MBS Index	-0.29%	-1.44%			

ข้อสงวนสิทธิ์**คำเตือน**

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่น่าข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำแนะนำหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ดีเวลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ออยล์ ฟันด์ (I-OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เรียลเอสเตท ฟันด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอขายกองทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน